

Tuyên giáo

Góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới

Thứ Hai, 2/12/2024 16:46'(GMT+7)

(TG) - Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 3/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.



Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao giải Nhất cho các tác phẩm đạt giải tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại là sự kiện cấp quốc gia diễn ra hàng năm, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 với mục đích ghi nhận, tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối ngoại, đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức.

Sau hơn 4 tháng phát động, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X đã nhận được 1.289 tác phẩm/sản phẩm. Chủ đề của các tác phẩm/sản phẩm năm nay tiếp tục bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa... quan trọng, thành tựu của đất nước trên mọi lĩnh vực; thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề ưu tiên phát triển hiện nay như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh...; giới thiệu quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam.

Hình thức thể hiện đa dạng, hiện đại, tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông mới (đối với các sản phẩm/tác phẩm hạng mục video clip).

Các tác phẩm/sản phẩm của người nước ngoài thể hiện được tầm nhìn sâu, tích cực, đa khía cạnh về các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, về quan hệ Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, về sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến thú vị, về lịch sử và nền văn hóa lâu đời của Việt Nam. Đáng chú ý, bên cạnh các ngôn ngữ phổ biến tham gia Giải thưởng những năm trước, năm nay xuất hiện các ngữ mới là tiếng Ả-rập, tiếng Italia, tiếng Israel ở hạng mục báo in, báo điện tử tiếng nước ngoài; tiếng Uzbekistan, tiếng Sinhala ở hạng mục sách.

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 109 tác phẩm/sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 10 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba, 49 giải khuyến khích cho 10 hạng mục.

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 01, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 20h00, thứ Ba, ngày 3/12/2024.

Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở trung ương... Buổi lễ được tổ chức không chỉ có ý nghĩa tôn vinh các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải, mà còn là dịp để nhìn lại một năm thành công của công tác thông tin đối ngoại, đã góp phần kể những câu chuyện hấp dẫn, sinh động về Việt Nam trên mọi lĩnh vực.



Các nhà tài trợ đồng hành cùng Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X được tường thuật trực tiếp trên Kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng hành cùng Lễ trao Giải có các đơn vị, doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần Bamboo Capital, Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood), Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank), Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC), Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global), Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ A1, Công ty Cổ phần GEO Việt Nam, Công ty Cổ phần Interbrand Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Golden Link, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương./.